

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2018

Sản xuất nông nghiệp năm 2017 trong điều kiện hết sức khó khăn, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, của thiên tai, đầu năm mưa rét kéo dài, cuối vụ Xuân xuất hiện các đợt không khí lạnh kèm theo mưa ẩm vào thời kỳ lúa trổ làm phát sinh bệnh đạo ôn cổ bông, liên tiếp các cơn bão số 2, số 4, số 10 gây ngập úng, thiệt hại trên diện rộng; thị trường tiêu thụ nông sản khó khăn, đặc biệt là giá lợn giảm sâu... đã làm giảm tăng trưởng ngành nông nghiệp. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của người dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nên một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp có bước phục hồi và phát triển khá, như: sản xuất vụ Hè Thu, phát triển cây ăn quả, chè công nghiệp, sản xuất thủy sản. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, năm 2017 có 33 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 115 xã, bằng 50% số xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí và thêm 46 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2018, dự báo sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng bất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát, thị trường nông sản chưa có dấu hiệu phục hồi, không chỉ là giá lợn giảm mà giá một số mặt hàng khác cũng sẽ giảm do áp lực cạnh tranh của thị trường. Để tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục kiên trì, đổi mới và quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp. Tập trung vào hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ nông dân tái sản xuất theo hướng linh hoạt về quy mô, đa dạng loại hình sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời, tiếp tục có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực, thương hiệu vào đầu tư, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, từng bước kết nối các chuỗi tiêu thụ, nhằm chủ động về chất lượng và số lượng sản phẩm nông sản của tỉnh tham gia thị trường hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 và các đề án, kế hoạch sản xuất cụ thể trên từng lĩnh vực.

2.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; thu hoạch nhanh gọn vụ Đông; chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu - Mùa 2018 với cơ cấu giống, mùa vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hiệu quả; tuyệt đối không để thiếu giống sản xuất và giống phải được quản lý về chất lượng đảm bảo. Tăng cường điều tra dự tính, dự báo, phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại cây trồng. Triển khai xây dựng một số mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa và cây trồng cận ngay trong vụ Xuân; phát triển các vùng sản xuất cây ăn quả, sản phẩm đặc sản theo hướng thâm canh, VietGAP, sản phẩm sạch; hình thành một số mô hình sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc (như cam chanh, cam bù, bưởi Phúc Trạch, chè đen, rượu, bánh) tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm địa phương và chọn một số sản phẩm quốc gia. Tổ chức lại các vùng sản xuất rau củ quả trên cát theo hướng chuyên giao, liên kết với doanh nghiệp có tiềm lực để phát triển sản xuất hàng hóa công nghệ cao, bền vững.

2.2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất ngành chăn nuôi theo định hướng Quy hoạch đã được điều chỉnh; ổn định, duy trì số lượng đàn lợn nái ngoại để đảm bảo nguồn giống chất lượng cho phát triển chăn nuôi thời gian tới, nhất là khi thị trường phục hồi; kiên trì phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn, gắn với kiểm soát chặt chẽ về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các địa phương tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng liên kết chặt chẽ và giảm quy mô nuôi ở các vùng có mật độ chăn nuôi cao. Tiếp tục thực hiện Zêbu hóa đàn bò, nâng cao chất lượng đàn nái nèn; củng cố, phát huy hiệu quả các dự án chăn nuôi bò quy mô lớn.

2.3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất nuôi trồng, khai thác thủy sản, gắn với phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt chẽ về môi trường, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi tôm; mở rộng nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao và các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hoàn thành đưa vào hoạt động các tàu vỏ thép theo Nghị định 67; tiếp tục phát triển đội tàu khai thác xa bờ, gắn với chuyển đổi mạnh cơ cấu nghề, nâng cao hiệu quả khai thác; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác vùng lòng, ven bờ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các cảng cá, hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá; lựa chọn một số cơ sở, mặt hàng sản phẩm hải sản để xây dựng và phát triển tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thủy sản.

2.4. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn sản xuất, nâng cao đời sống người dân vùng miền rừng, góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Trước mắt, tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp; quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến gỗ; huy động nguồn lực

trồng lại, chăm sóc, khôi phục số diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 10 theo hướng đầu tư thâm canh, trồng rừng gỗ lớn, gắn kết chặt chẽ với các nhà máy chế biến.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể gắn với hình thành, đổi mới tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Kết luận số 56-KL/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế tập thể Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.5. Phải tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, tuyệt đối không để giống không đúng cơ cấu, không đảm bảo chất lượng, sai lý lịch vào sản xuất; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, mối quan hệ phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, nhất là các sản phẩm rau củ quả, hải sản, chế biến thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi tôm, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. Tiếp tục xây dựng các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm nông sản an toàn, truy xuất nguồn gốc, kết nối với các chuỗi cửa hàng tiêu thụ nông sản.

Chỉ đạo rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trong năm vừa qua để tăng cường quyết liệt, chủ động triển khai các biện pháp điều tra, dự tính phát hiện sớm, kịp thời phòng trừ, bao vây dập dịch không để lây lan ra diện rộng. Trước mắt, tập trung cao cho việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa trong vụ Xuân, phòng chống dịch lở mồm long móng ở gia súc, dịch cúm gia cầm...

Chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá để có giải pháp củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật nông nghiệp ở cấp huyện, cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước trên địa bàn.

2.6. Chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai. Ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; sửa chữa, khắc phục các công trình hạ tầng dân sinh, công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng phục vụ sản xuất bị hư hỏng do bão lũ năm 2017. Đẩy mạnh phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; thực hiện tốt Đề án tưới nước cho cây trồng cạn chủ lực; quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có kế hoạch bố trí vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ nông dân được vay vốn kịp thời, đầu tư phát triển sản xuất.

4. Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cung ứng điện đầy đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, mất điện, nhất là các thời kỳ cao điểm.

5. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm 2018 và các định hướng, nhiệm vụ nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trước mắt, tập trung cao cho việc triển khai các đề án, kế hoạch sản xuất vụ Xuân đến tận cơ sở; tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp đưa vào cung ứng trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy

sản; chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y; quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng,...

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tốt.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các ban, ngành đơn vị liên quan, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, kịp thời đưa tin, phản ánh nội dung, phương pháp cách làm hay, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

8. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; (báo cáo)
- Văn phòng và các Ban Đảng Trung ương;
- Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các huyện, thành, thị ủy; đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu.

[Handwritten signature]

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Đình Sơn